

Số: 68/BC-PYT

Uông Bí, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023

Phòng Y tế thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP thành phố Uông Bí báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Thành phố Uông Bí nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Ninh, có diện tích tự nhiên là 255,46 km², gồm 10 phường, xã (09 phường, 01 xã) với 99 thôn, khu dân cư; dân số 175.232 người (*trong đó số dân thường trú là 120.982 người, số dân quy đổi là 54.250 người*). Trong những năm gần đây, thành phố Uông Bí đã có những bước phát triển đột phá, song song với sự phát triển nhanh về kinh tế xã hội, cộng thêm lượng khách du lịch đến với Thành phố ngày một đông, nguy cơ mất ATVSTP hiện hữu là rất cao. Để ngăn chặn thực trạng đó thành phố Uông Bí quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác VSATTP và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân và dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 4/2023 trên địa bàn thành phố Uông Bí hiện có **3.011** cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong đó:

- **Ngành Y tế quản lý:** Tổng số: **592** cơ sở, trong đó:

Bếp ăn tập thể 32 (các trường học và các doanh nghiệp trên đại bàn);

Khách sạn, nhà hàng, quán ăn cấp thành phố quản lý: 78;

Thực phẩm chức năng: 57;

Sản xuất nước đóng chai, đá viên: 05

Thức ăn đường phố (cấp xã phường quản lý): 420

- **Ngành Công Thương quản lý:** Tổng số **1.634** hộ, trong đó:

Hộ sản xuất rượu thủ công: 84 hộ;

Hộ kinh doanh thực phẩm tại các chợ và trên địa bàn thành phố: 1.550 (*có 950 hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ, còn lại 600 hộ kinh doanh tại các địa điểm khác*).

- **Ngành Nông nghiệp:** Tổng số **785** cơ sở, trong đó:

+ Phòng Kinh tế quản lý: 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ UBND xã, phường quản lý: 745 hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ (gồm chăn nuôi: 193; trồng trọt: 169; khai thác 93; nuôi trồng thủy sản: 237; sơ chế nhỏ lẻ: 5; giết mổ gia cầm nhỏ lẻ: 33; kinh doanh khác 15 cơ sở).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và các Sở ban ngành, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2023. UBND Thành phố đã chủ động chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường tăng cường các biện pháp đảm bảo công tác ATTP kết hợp với công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và Mùa lễ hội Xuân, tháng hành động về ATTP năm 2023. Đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các đơn vị xã, phường trong tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 và tháng hành động ATTP (15/4-15/5/2023) trên địa bàn, *cụ thể theo phụ lục đính kèm*.

Ngoài ra các ngành thành viên BCD liên ngành ATTP Thành phố và UBND các xã, phường triển khai các hoạt động phù hợp nhân tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2023.

- Phần đầu thực hiện mục tiêu hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn. Các Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố và các phường xã tập trung vào nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trên thị trường có yếu tố nguy cơ cao và các địa bàn trọng điểm. Huy động tối đa các kênh truyền thông để phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong việc lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn đến người dân.

- Đặc biệt thành phố tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Cụ thể: Chỉ đạo việc triển khai phun hóa chất khử trùng tại các chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- 10/10 phường, xã đã xây dựng các Kế hoạch, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP kiểm tra công tác đảm bảo ATTP và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của các cơ sở kinh doanh thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn phường, xã đảm bảo theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

2. Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì ATTP năm 2023

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của BCD liên ngành ATTP tỉnh Quảng Ninh và căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn, trong đó tập trung vào một số hoạt động sau:

2.1. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP

- Huy động hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường tham gia tuyên truyền về chính sách pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm mũi nhọn nhằm quảng bá, kích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn,...

- Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.

- Công tác thông tin, truyền thông phổ biến kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và người dân được tiến hành thường xuyên trên địa bàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP, các biện pháp bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh truyền qua thực phẩm, tập trung tuyên truyền nhiều trong các dịp Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội đầu Xuân, Tháng hành động vì ATTP...

Tháng ATTP năm 2023: đã treo 20 băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền; in 6.000 tờ rơi Quy định đảm bảo ATTP; 16 tin bài tuyên truyền về ATTP. Công bố danh sách các cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính về ATTP trên cổng thông tin điện tử, website của Thành phố.

- Công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân về tổ chức vi phạm ATTP. Ngành Y tế 0982.113.526; Ngành Công thương và Nông nghiệp: 0904.224.668 và số điện thoại của Chủ tịch UBND các xã, phường.

- Công tác truyền thông, giáo dục đã giúp cán bộ làm công tác quản lý của các cơ quan chức năng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình; giúp người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức, trách nhiệm và giúp người tiêu dùng biết cách lựa chọn thực phẩm sạch.

2.2. Tổ chức hội thảo, hội nghị, tuyên truyền tập huấn kiến thức ATTP

- Phòng Y tế thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với phòng Kinh tế, Đội quản lý thị trường số 07 tổ chức các Hội nghị tuyên truyền tại trụ sở UBND các xã, phường.

- Thành phần tham gia Hội nghị là thành viên BCĐ ATTP các xã phường và các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

- Thời gian triển khai từ ngày 19/4 - 15/5/2023. Tổng số người tham dự 1.050 người.

- Nội dung tuyên truyền: gồm các văn bản Quy định pháp luật về ATTP 3 ngành Y tế - Nông nghiệp – Công thương; 10 nguyên tắc vàng về ATTP; các mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và các khuyến cáo khi sử dụng thực phẩm.

2.3. Hoạt động thanh kiểm tra

+ Cấp thành phố: Phòng Y tế cơ quan thường trực BCĐ ATTP đã chủ trì phối hợp phòng ban, đơn vị liên quan của Thành phố tham mưu UBND Thành phố tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố kiểm tra hoạt động của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn.

+ Cấp xã, phường: mỗi xã phường thành lập một Đoàn để kiểm tra ATTP

tại xã, phường theo phân cấp.

Ngoài ra căn cứ chức năng nhiệm vụ, các cơ quan như Phòng Y tế; Đội quản lý thị trường; Công an thành phố đã thành lập các Đoàn kiểm tra chuyên ngành theo phân công, phân cấp.

- Kết quả

+ Đoàn liên ngành thành phố đã kiểm tra: 17 cơ sở bếp ăn tập thể, nhà hàng, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm.

+ Đoàn liên ngành các xã phường đã kiểm tra: 42 cơ sở theo phân cấp, đồng thời cũng tham gia thành viên đoàn liên ngành thành phố.

Qua kiểm tra các cơ sở chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực ATTP, tuy nhiên cũng còn một số cơ sở vi phạm về việc lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ sách. Đoàn đã hướng dẫn nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP khi tham gia kinh doanh lĩnh vực này.

+ Xử phạt: Từ ngày 10/3/2023 - 28/04/2023; Kết quả của đoàn chuyên ngành Đội quản lý thị trường số 6, tiến hành trước thời điểm 15/4/2023.

Kiểm tra xử lý 06 vụ (06 đối tượng) vi phạm về ATTP với tổng số tiền là 110.214.200 đồng, trong đó:

Phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước: 52.000.000 đồng.

Trị giá hàng hóa tiêu hủy: 58.214.200 đồng.

Cụ thể hành vi: Vi phạm về ATTP (*Hành vi: Kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ*): Xử lý 03 vụ; Số tiền xử phạt VPHC: 16.000.000đ; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy: 15.444.200 đồng.

(*Hành vi: Kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu*): Xử lý 03 vụ; Số tiền xử phạt VPHC: 36.000.000đ; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy: 42.770.000 đồng.

- Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra và tuyên truyền theo kế hoạch.

- *Lấy mẫu kiểm nghiệm:*

+ TTYT Thành phố là đơn vị lấy mẫu thực phẩm để test nhanh, tổng số mẫu lấy là 47 mẫu. Kết quả âm tính.

+ Ngành Nông nghiệp và Công thương: Giao BQL các chợ lấy mẫu test nhanh tại các chợ trên địa bàn Thành phố. Test hàng: 25/25 mẫu âm tính.

Từ đầu năm đến nay không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn thành phố.

3. Công tác Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

- Ngành y tế từ 01/01/2023 đến nay: Đã thẩm định và cấp 21 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Các hộ kinh doanh thức ăn đường phố ký cam kết đạt 98%.

- Ngành Nông nghiệp:

+ Đầu năm 2023 phòng Kinh tế thành phố đã cấp đổi, cấp mới: 03 giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP ngành Nông nghiệp. Lũy kế số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận ATTP: 40/40 cơ sở = 100% ;

+ Ký cam kết đảm bảo ATTP: Theo phân công phân cấp UBND xã, phường quản lý: 745 hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Kết quả ký cam kết đảm bảo ATTP: 745/745 cơ sở = 100%; Kiểm tra sau cam kết: 550/745 cơ sở = 74%.

Đánh giá, nhận xét: Cơ sở sản nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, các hộ sản xuất còn chăn nuôi, trồng trọt theo kinh nghiệm, nên sản lượng sản xuất còn hạn chế. Bên cạnh đó một số cơ sở muốn đầu tư nâng cấp sản xuất thì còn hạn chế vốn và áp dụng KHKT; chưa phù hợp với quy hoạch của địa phương.

4. Các sản phẩm chủ chốt của địa phương

Hiện nay, thành phố Uông Bí đã được Tỉnh phê duyệt 31 sản phẩm tham gia chương trình OCOP của Tỉnh, cụ thể : *Rượu mơ Yên Tử, Rượu Song Lộc, Rượu Ba Kích Yên Tử, nước Mơ muối Yên Tử, Rượu Ba Kích Quảng Ninh, Dầu Lạc Hải Yên, Cao thiên đông, Cao Lạc tiên an thần, Mật ong Yên Tử, Trà giải độc gan, Rượu Sâm cau Yên Tử, Dầu xoa bóp Trầu tiên Yên Tử, Giò, chả lụa Bình Mai; Rượu gạo nếp Yên Tử, Rượu nếp cái hoa vàng Đồng Bé, Dưa lê vân lưới, Nước mắm cốt Đại Cát, nước mắm Hảo hạng Đại Cát, nước mắm Đại Cát, Đông Trùng hạ thảo tươi, Đông Trùng hạ thảo khô, Đông Trùng hạ thảo ngâm mật ong và Rượu Đông Trùng hạ thảo, Rượu sim Yên tử, Tinh bột nghệ, viên hà thủ ô, Long thiên huyết, ... 100% các sản phẩm OCOP bảo đảm các quy định về ATTP. Chương trình OCOP đang dần trở thành chương trình kinh tế quan trọng của Thành phố, thúc đẩy sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập cho người dân.*

Uông Bí có 07 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung là: *Vải chín sớm Phương Nam, Thanh long ruột đỏ, Mai vàng Yên Tử, Thông nhựa, Mơ lông Yên Tử, Rau an toàn và Nuôi trồng thủy sản chất lượng cao;* Hiện nay đang tiếp tục phát triển và nhân rộng.

Ngày 30/12/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 12276/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/01/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Uông Bí giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây là một trong những Đề án quan trọng góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Bên cạnh đó, Thành phố thường xuyên khảo sát thực trạng sản xuất nông sản có tiềm năng để hỗ trợ phát triển sản xuất, đăng ký tham gia vào chương trình OCOP.

** Quản lý trong giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y*

UBND Tỉnh phê duyệt 02 cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố Uông Bí tại 02 phường Quang Trung và phường Vàng Danh, với công suất trung bình 150 con/ngày. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt đưa các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào trong khu giết mổ tập trung, đến nay 100% các hộ đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo vệ sinh và ATTP.

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố cử cán bộ kỹ thuật trực 24/24h, kiểm tra nguồn gốc nhập lợn nhập vào cơ sở và kiểm soát việc giết mổ tại 02 cơ sở đảm bảo theo quy định.

5. Bố trí nguồn lực cho công tác ATTP

- Huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, dụng cụ cho hoạt động thâm định, kiểm tra, thanh tra ATTP cho các ngành chức năng, các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về quản lý ATTP trong giai đoạn hiện nay.

- Phòng Y tế và Phòng Kinh tế, mỗi đơn vị phân công 01 đồng chí công chức trực tại Trung tâm hành chính công thành phố để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về ATTP của ngành quản lý. Các ngành thành viên BCD, UBND các xã, phường đều phân công 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác đảm bảo ATTP và được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về ATTP.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

- Chủ động kiểm soát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm cho người dân. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịch bệnh đầu cơ tích trữ hàng hóa lương, thực phẩm, đẩy giá hàng hóa lên cao ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

- Công tác phối hợp triển khai giữa các ngành chức năng thành phố và UBND các xã, phường được duy trì và phát huy hiệu quả.

- Ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao hơn.

- Công tác quản lý nhà nước về ATTP được tăng cường và nâng cao hiệu quả, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tại các xã, phường đã có sự chuyển biến rõ nét và hết sức tích cực.

- Đội ngũ cán bộ tham gia công tác ATTP từ thành phố đến xã, phường được kiện toàn và ổn định hoạt động phát huy năng lực, vai trò trách nhiệm trong công việc được giao.

- Công tác tham mưu của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và các phòng, ban, đơn vị chức năng được nâng cao đảm bảo tính kịp thời, sát với tình hình thực tế.

- Đã thực hiện hiệu quả việc công khai danh sách các tổ chức cá nhân vi phạm về ATTP cũng như tuyên truyền biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt về ATTP để người dân biết và có sự lựa chọn an toàn.

2. Khó khăn, tồn tại

- Nguồn thực phẩm từ các địa phương vào tiêu thụ trên địa bàn hiện vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo ATTP.

- Các cơ sở thực phẩm tuy phát triển nhanh, nhiều nhưng phần lớn có quy mô nhỏ lẻ, hoạt động thời vụ, còn hạn chế trong việc thực hiện đủ các điều kiện theo quy định trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Còn một số chợ đã xuống cấp, không đáp ứng về cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ATTP.

- Việc xử lý vi phạm hành chính về ATTP cấp xã, phường theo phân cấp còn hạn chế, đôi khi còn mang tính nể nang.
- Các mô hình sản xuất theo chuỗi còn ít nên việc đảm bảo an toàn thực phẩm chưa đạt hiệu quả cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục Triển khai thực hiện tháng an toàn thực phẩm, thực hiện chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết tẩy chay và lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về hành vi ATTP trong cộng đồng, đẩy mạnh xã hội hóa về công tác ATTP.

- Tăng cường công tác kiểm soát nguồn thực phẩm từ các địa phương khác vào thành phố tiêu thụ.

- Tăng cường công tác Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Hiện nay, trên địa bàn có một số hộ sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ như bánh, kem,... theo quy định phải triển khai gửi mẫu kiểm nghiệm labo, làm thủ tục tự công bố chất lượng. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh không thực hiện được. Các cơ sở phải gửi mẫu đến các tỉnh khác, gây khó khăn phức tạp. Đề nghị Tỉnh hướng dẫn cung cấp địa chỉ cụ thể các đơn vị kiểm nghiệm để địa phương có cơ sở hướng dẫn các hộ sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn.

2. Đề nghị Sở Công thương tăng cường tập huấn trong hướng dẫn cơ sở xây dựng Bản tự Công bố chất lượng sản phẩm; Tập huấn các chỉ tiêu bắt buộc phải kiểm nghiệm đối với sản phẩm bao gói sẵn thuộc lĩnh vực công thương quản lý.

3. Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng Bản tự công bố sản phẩm thực phẩm theo từng nhóm thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp quản lý. Hiện nay, các cơ sở sản xuất thực phẩm khi thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định (*tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ*) còn lúng túng, cán bộ chuyên môn cấp huyện và cấp xã do chưa được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ nên không thể hướng dẫn được cho các cơ sở.

4. Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn các chỉ tiêu an toàn và chỉ tiêu bắt buộc khi lấy mẫu kiểm nghiệm labo đối với từng loại thực phẩm theo quy định bắt buộc phải làm kiểm nghiệm thực phẩm.

5. Đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổ chức lấy mẫu nước tại các vùng nuôi trồng trên địa bàn Thành phố để làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, giám sát khuyến cáo đến người nuôi trồng thủy sản nhằm giảm thiểu thiệt hại, nâng cao chất lượng môi trường và thủy sản nuôi

6. Hiện nay cán bộ làm công tác quản lý ATTP lĩnh vực Nông nghiệp, Công thương của xã, phường đều là cán bộ văn hóa- kiêm nhiệm, do đó còn hạn chế trong việc quản lý, tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ATTP, đề nghị Sở ban ngành trình UBND Tỉnh xem xét bố trí cán bộ quản lý phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm nhân tháng hành động An toàn thực phẩm năm 2023 (15/4 - 15/5/2023) trên địa bàn thành phố Uông Bí ./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo LNATTP tỉnh (b/c);
- Chi cục ATTP tỉnh (b/c)
- Các ngành thành viên BCD ATTP Tp;
- Lưu: BCD, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thanh Đoàn
CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BCD ATTP

Phụ lục

BÁO CÁO
THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023
(kèm theo Báo cáo số 68/YT ngày 18/5/2023 của Phòng Y tế thành phố)

I. Công tác quản lý, chỉ đạo

TT	Nội dung hoạt động	Tuyến xã (1)		Tuyến huyện (2)		Cộng (1+2)
		Số xã thực hiện/Tổng số xã	Số lượng	Số huyện thực hiện/Tổng số huyện	Số lượng	
1	Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai THĐ (văn bản)	10	30	1	05	
2	Tổ chức Lễ phát động/Hội nghị triển khai	0		0	0	
3	Tổ chức Hội nghị tổng kết THĐ	0	0	0	0	

II. Thông tin, truyền thông

TT	Nội dung hoạt động	Tuyến xã (1)		Tuyến huyện (2)		Cộng (1+2)
		Số xã thực hiện/Tổng số xã	Số lượng	Số huyện thực hiện/Tổng số huyện	Số lượng (ng)	
1	Nói chuyện/Hội thảo (buổi/tổng số người dự)	10	600	0	0	
2	Tập huấn (Lớp/tổng số người dự)	0	0	07 lớp	1.050	
3	Phát thanh loa, đài (tin, bài, phóng sự)	10	70	16 tin bài	1.250 lượt	
4	Truyền hình (Buổi/tọa đàm, phóng sự)	0	0	0		
5	Báo viết (tin/bài/phóng sự)			06 tin bài		
6	Băng rôn, khẩu hiệu	10	10	10 cái		
7	Tranh áp – phích/Posters	0	0	0	0	
8	Tờ gấp, tờ rơi	0	0	6.000 tờ	0	
9	Hoạt động khác (ghi rõ):.....	0	0	0	0	

IV. Kiểm nghiệm thực phẩm

TT	Nội dung	Tuyến xã (1)	Tuyến huyện (2)	Cộng (1+2)
1	Xét nghiệm tại labo (Tổng số mẫu)			
1.1	Hóa lý (Tổng số mẫu)			
	Số mẫu đạt			
	Số mẫu không đạt			
1.2	Vi sinh (Tổng số mẫu)			
	Số mẫu đạt			
	Số mẫu không đạt			
2	Xét nghiệm nhanh (Tổng số mẫu)			
2.1	Hóa lý (Tổng số mẫu)			
	Số mẫu đạt			
	Số mẫu không đạt			
2.2	Vi sinh (Tổng số mẫu)	78	47	125
	Số mẫu đạt	76	47	123
	Số mẫu không đạt	02	0	2
Tổng (1+2)		78	47	125

V. Ngộ độc thực phẩm

TT	Nội dung	Kết quả		So sánh năm nay/năm trước
		năm nay	năm trước	
1	Số vụ	0	0	
2	Số mắc (người)	0	0	
3	Số tử vong (người)	0	0	
4	Số vụ \geq 30 người mắc (vụ)	0	0	
5	Nguyên nhân (vụ)			
	- Vi sinh			
	- Hóa học			
	- Độc tố tự nhiên			
	- Không xác định			
Cộng				